



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศกำหนดการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแค ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อให้การปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแค จึงประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

๑.จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

๑.๑ จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวัน
เดือนปี ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นชัดเจนของประกาศที่เกี่ยวข้อง

(๑) ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน ๓๕ แผ่น (ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วย
เลือกตั้ง)

(๒) ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒๑ แผ่น (ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วย
เลือกตั้ง)

๑.๒ จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร
และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และ
วันเดือนปี ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นชัดเจนของประกาศที่เกี่ยวข้อง

(๑) ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน ๓๕ แผ่น (ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วย
เลือกตั้ง)

(๒) ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒๑ แผ่น (ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วย
เลือกตั้ง)

๒.หลักเกณฑ์ และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

๒.๑ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปภาพ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อ
สกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการ
หาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือ
พรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการเสียดด้วยก็ได้

๒.๒ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร อีกทั้งไม่ติดทับซ้อนกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

๒.๓ กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจข้างต้นรื้อถอน ทำลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดได้

๓.สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ตามสถานที่ที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๔.เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมดโดยเร็ว เพื่อความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยของประชาชน และเกิดทัศนวิสัยที่ดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

จำลองโท



(ปิติกร ชัยชวา)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลาดแค

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแค
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศกำหนดการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ลำดับที่	สถานที่ที่กำหนดให้ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	หมายเหตุ
	เขตเลือกตั้งที่ ๑	
๑	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ (สะพานง้อย) ชุมชนสำโรงตะวันออก	
๒	บริเวณข้างบ้าน นางมาก แก้วระวัง ชุมชนตะวันออก	
๓	บริเวณลานข้างบ้าน นายปรีชา ชาญสอน	
๔	บริเวณสามแยกตรงข้ามบ้าน นางต๋ม คำกิ่ง ชุมชนโนนพิมาย	
๕	บริเวณสี่แยกถนนเทศบาล ซอย ๑๖ (ตรงข้ามบ้านนายชอบ แจ้งพิมาย) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้	
	เขตเลือกตั้งที่ ๒	
๑	บริเวณลานข้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตลาดแค	
๒	บริเวณข้างบ้านนายบัญชา มิ่งขวัญ ชุมชนชาววัง	
๓	บริเวณสามแยกซอย ๑๓ ชุมชนตะขบ	
๔	บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (ตรงข้ามบ้านนางบัวโรม มากนอก) ชุมชนสระทด	
๕	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ (ข้างสะพานลอย) ชุมชนโนนหนามแดง	
๖	บริเวณศูนย์ ศสมช. (ข้างบ้าน ดร.มานิธ มานิธิคุณ) ชุมชนตลาดแคตะวันออก ฝั่งเหนือ	

(ลงชื่อ)



(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

หมายเหตุ : สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะต้องเป็นบริเวณพื้นที่อันเป็นสาธารณสถาน เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้น ให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร